

Số: 10670 /BTC-TCHQ

V/v: Xử lý phạt chậm nộp linh  
kiện xe máy NK theo chính sách  
NĐH năm 2001, 2002.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình quản lý việc thực hiện thu, truy thu thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001, 2002, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã có các văn bản hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện.

Qua theo dõi tình hình thực hiện và báo cáo của Hải quan các địa phương, Bộ Tài chính thấy còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc nộp thuế nhập khẩu và nộp thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001, 2002 theo đúng các văn bản đã hướng dẫn, như: chây ý không nộp thuế truy thu năm 2001; nộp thuế truy thu với tỷ lệ thấp so với số quy định phải nộp; nộp không đúng thời gian quy định; không nộp thuế theo đúng thuế suất thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính Thông báo,... dẫn đến các doanh nghiệp này còn nợ thuế Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp, đã cố gắng nộp hết số thuế còn nợ Ngân sách, chỉ còn nợ phạt chậm nộp.

Để khuyến khích các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đồng ý miễn phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001, 2002 cho các doanh nghiệp, nếu đảm bảo điều kiện: đến thời điểm ngày 30/10/2005, doanh nghiệp không còn nợ thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001, 2002 theo Biên bản quyết toán thuế.

Các doanh nghiệp không đảm bảo việc thực hiện nộp thuế như nêu trên, sẽ bị phạt chậm nộp thuế và bị xử lý theo đúng quy định của Luật thuế xuất, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về việc quyết toán, truy thu truy hoàn thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001, 2002.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy.
- Lưu: VT, TCHQ, TCT, Vụ CST (3)

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG

The image shows a circular official seal of the Ministry of Finance of Vietnam. The seal contains the text 'BỘ TÀI CHÍNH' at the top and 'HÀ NỘI' at the bottom. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Trương Chí Trung